



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือน.ศ.ยากจน

ยังไม่พบกรณีเดือดร้อนเงินลงทะเบียนเรียน "สพล." ขงรัฐขอทุนต่อเนื่อง"ม.ปลาย-อุดมฯ"

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แถลงการจัดตั้ง "ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ปีการศึกษา 2551" ว่า ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ชั้น 12 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขตพญาไท กรุงเทพฯ ทำหน้าที่รับเรื่องราวขอความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และประสานแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินให้แก่บัณฑิตนักศึกษาใหม่ในปีนี้ โดยทางศูนย์จะประสานเครือข่าย 3 จุด เพื่อช่วยเหลือบัณฑิตนักศึกษา ได้แก่ 1.ประสานมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 2.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ 3.ประสานไปยังโรงเรียนของนักศึกษาที่เรียนจบมา โดยการประสานงานจะมีการติดตามจนสามารถแก้ปัญหาให้บัณฑิตนักศึกษาได้ ทั้งนี้ หลังจากมีข่าวว่า สกอ.จะเปิดศูนย์นี้ ปรากฏว่ามีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่ศูนย์หมายเลข 0-2610-5416-7, 0-2576-5555 และ 0-2576-5777 แล้วประมาณ 100 คน แต่จะสอบถามข้อมูล กยศ. และ กรอ. ยังไม่มีกรณีนักศึกษายากจนที่เดือดร้อนเรื่องเงินลงทะเบียนเรียน

นายสุเมธกล่าวต่อว่า บัณฑิตนักศึกษาที่มีปัญหาฉุกเฉิน เช่น ไม่มีเงินเดินทางไปมหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนเรียน หรือเตรียมตัวเข้าเรียน สกอ.จะให้เด็กไปติดต่อที่โรงเรียนเดิม จากนั้น สกอ.จะสอบถามกับทางโรงเรียนเพื่อให้ตรวจสอบว่าชัดเจนจริงหรือไม่ หากจริง สกอ.จะช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่โรงเรียน แต่นักศึกษาจะต้องใช้คืนเมื่อได้รับเงินกู้ค่าครองชีพจากกองทุน กยศ. หรือเมื่อได้รับเงินจากค่าจ้างที่ สกอ.จะให้แต่ละมหาวิทยาลัยว่าจ้างทำงานพิเศษเดือนละ 2,400 บาท ซึ่ง สกอ.จะสามารถให้ว่าจ้างได้ประมาณ 1 หมื่นคน ส่วนเรื่องเงินลงทะเบียนเรียน สกอ.ได้ประสานไปยังทุกมหาวิทยาลัยแล้วให้ผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียน โดยในกรณีของนักศึกษาที่มีสิทธิกู้กองทุน กยศ. ซึ่งมีโควตาให้กู้จำกัด ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณากลุ่มผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนก่อน พร้อมทั้งได้ประสานกองทุน กยศ.ให้โอนเงินค่าครองชีพ 2,000 บาท ให้นักศึกษาภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้กู้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้เซ็นสัญญา กับ กยศ.ก่อน

"ผมเชื่อว่าเมื่อนักศึกษาเดินทางไปมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ละสถาบันจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ยากจนเดือดร้อนอย่างแน่นอน และสำหรับกรณีนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน แต่ไม่สามารถกู้เงิน กยศ.หรือ กรอ.ได้ เช่น ครอบครัวมีรายได้รวมเกิน 1.5 แสนบาทต่อปี หรือเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ไม่สามารถกู้ยืมได้ ทาง สกอ.จะมีการหารือกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปด้วย" เลขาธิการ กกอ.กล่าว และว่า จากข้อมูลของกองทุน กยศ.ในปี 2550 พบว่าจากจำนวนผู้มีสิทธิกู้เงิน กยศ.ได้ 1.25 แสนคน แต่มีผู้มาขอกู้จริงไม่ครบจำนวน จึงน่าจะมีจำนวนที่จะต้องขยับเพดานรายได้ครอบครัวสูงขึ้นกว่า 1.5 แสนบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนอยากให้นักศึกษาเร่งยื่นขอกู้เงินเรียน ซึ่งในส่วนของ

กองทุน กรอ.ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว ส่วนการกู้ กยศ.ต้องยื่นผ่านระบบ E-Studentloan ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ แต่จนถึงเวลานี้ผู้กู้รายเก่า 6 แสนคน ยังยื่นกู้ผ่านระบบใหม่เพียง 4.4 แสน คนเท่านั้น ยังเหลืออีก 30% ที่ยังไม่ยื่นกู้ ส่วนผู้กู้รายใหม่ 2.4 แสนคน ในระดับปริญญาตรี มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยังมีผู้ยื่นกู้เข้ามาเพียง 1.3 แสนคน แสดงว่าเด็กส่วนใหญ่อาจยังไม่เข้าใจในระบบการยื่นกู้แบบใหม่นี้

ด้านคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนมักจะได้รับจดหมายจากเด็กว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่ยังกู้เงินเรียนไม่ได้ และไม่มีเงิน ลงทะเบียนเรียน ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ประสานให้ความช่วยเหลือ และทราบว่า มีหลายโรงเรียนในหลายพื้นที่มีการรณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยให้เด็กมีเงิน ลงทะเบียนเรียน ดังนั้น ในปีต่อไปควรจะมีการส่งต่อข้อมูลระหว่าง สพฐ.กับ สกอ. เพื่อจะได้ช่วยกัน แก้ปัญหาได้ทันทั่วถึง ซึ่งในส่วนของ สพฐ.ก็มีโครงการให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน จะทำให้ทราบว่าเด็กมีพื้นฐานทางครอบครัวเป็นอย่างไร มีปัญหาความยากจนหรือไม่ ฉะนั้น ต่อไป สพฐ.จะ ประสานกับ สกอ.จนกว่าเด็กจะได้เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมทางไกลผู้บริหาร สถานศึกษาทั่วประเทศในวันที่ 21 พฤษภาคม ตนจะกำชับผู้บริหารให้ช่วยกันดูแลนักเรียนให้มากขึ้น รวมทั้งให้แนะนำนักเรียนทราบถึงข้อมูลกองทุนกู้ยืมเรียนต่างๆ ด้วย

"ในระยะยาวทราบว่า รัฐบาลจะรื้อฟื้นทุนการศึกษาต่างๆ ซึ่งทาง สพฐ.จะได้เสนอขอให้ทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ ม.ปลายจนถึงอุดมศึกษา เช่นเดียวกับทุนเฉลิมราชกุมารี ที่รัฐบาลให้ทุนแก่เด็กยากจน เรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 จนจบปริญญาตรี จะทำให้เด็กมั่นใจว่ามีเงินเรียนจนจบ นอกจากนี้ การให้ทุนแก่ เด็กที่ยากจนมากๆ จำเป็นจะต้องมีเงินค่าครองชีพให้ด้วย ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2550 มีเด็กจบชั้น ม.6 จากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.รวมประมาณ 2.5 แสนคน ในจำนวนนี้มีประมาณ 30% เป็นเด็กยากจน ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากเด็กเหล่านี้ยังกู้เงินเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้ ก็ควรมีแนวทางผ่อนผันให้ด้วย" คุณหญิงกษมา กล่าว